

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ทางสังฆมณฑลเชียงราย โดย เวชบุคคลสังฆมณฑลเชียงราย นำโดย คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ จิตตภิบาลเวชบุคคลสังฆมณฑล เชียงราย ร่วมด้วย คามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร์ เชียงราย นำโดย คุณพ่ออัครพันธ์ นันทวานิช และ คุณพ่อภูรินทร์ ศรา วาปีโส นำจิตอาสาแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และแพทย์แผนไทย รวมทั้งหมดรวม 30 ท่าน ร่วมมือกันออกหน่วยแพทย์-พยาบาล ให้บริการแก่สัตบุรุษที่มาร่วมงาน พิธีเปิดเสกวัตคู่วิวาห์ศักดิ์สิทธิ์ของแม่พระและนักบุญยอแซฟ ณ บ้านปางริมภรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันที่ 22 มกราคม 2022 ซึ่งดูแลโดย คุณพ่อพรชัย เดชะพิทักษ์ธรรม

ในงานวันดังกล่าวมีสัตบุรุษทั้งจากของวัดภายในเขตสังฆมณฑลเชียงราย และต่างจังหวัด ที่มาร่วมงาน มีการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้มาร่วมงานอย่างเคร่งครัด มีผู้มาร่วมงานเปิดวัดดังกล่าว หลายร้อยท่าน ดังที่ทางอุตมสารได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

การออกหน่วยแพทย์ พยาบาล ในครั้งนี้ ได้มีการเชิญจิตอาสาแพทย์แผนไทย เข้าร่วม ออกหน่วยให้บริการด้วย ทีมแพทย์แผนไทยประสานงานโดย คุณวัชรินทร์ ประมาณ มีแพทย์แผนไทย จำนวน 10 กว่าท่าน ทั้งที่เดินทางจากกรุงเทพฯขึ้นไปร่วม และเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดเชียงราย การออก ให้บริการร่วมของแพทย์แผนไทยในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้มาร่วมงานเปิดวัดจำนวนมาก เนื่องจาก มีแพทย์หลายสาขา ทั้งการนวดกดจุด การตอกเส้น การนวดแผนไทย ฯลฯ

การออกหน่วยให้บริการของหน่วยแพทย์ในครั้งนี้ นอกจากในโอกาสเปิดวัดคู่วิวาห์ศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 22 มกราคม 2022 แล้ว ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2022 หน่วยแพทย์พยาบาล จิตอาสา ทั้งหมดของเวชบุคคลคาทอลิก จิตอาสาแพทย์แผนไทย ยังได้เดินทางขึ้นไปบนดอยเพื่อเปิดให้บริการ ตรวจรักษาแก่กลุ่มชาติพันธุ์บนดอยแม่มอญ จ.เชียงราย หมู่บ้านดังกล่าวประกอบไปด้วยกลุ่มชนเผ่า 2 กลุ่ม คือ อาข่า และ ล่าหู่ จำนวนหลายร้อยครัวเรือน การเปิดให้บริการตรวจรักษาในวันดังกล่าวนี้มี ผู้มารับบริการจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนมากชาวบ้านมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อ เนื่องจากต้อง แบกของ หนักแล้ว หลายครั้งแบกของหนักไม่ถูกวิธี แพทย์แผนไทยจึงได้รับความนิยมมาก เนื่องจากมี ทั้งนวด กดจุด, นวดคลายเส้น และตอกเส้น ฯลฯ

อนึ่ง การออกหน่วยแพทย์จิตอาสาของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ปกติจะ ออกร่วมกับชมรมเวชบุคคลในพื้นที่ของสังฆมณฑลต่างๆที่ร้องขอมา และมักจะไปพักในที่พักไกล ที่เข้าถึงการบริการเรื่องสุขภาพอนามัยได้ไม่ทั่วถึงหรือห่างไกลจุดบริการ ส่วนการออกหน่วย ปฐมพยาบาลเพื่อคัดกรองเรื่องโควิด-19 ปกติชมรมเวชบุคคลระดับสังฆมณฑลมีความพร้อม สามารถ จะทำงานดังกล่าวร่วมกับ อสม. และ รพสต. ซึ่งมีความร่วมมือให้บริการในเรื่องดังกล่าวได้ครอบคลุม อยู่แล้ว

ในการประชุมติดตามงานของเวชบุคคลฯครั้งที่ 1/2022 ได้มีการปรึกษาในการประชุมเรื่อง “โครงการปรึกษาปัญหาโรคไม่ติดต่อกับแพทย์คาทอลิก (Catholic Doctor Teleconsultation on NCDs) โดย บาทหลวงเอกชัย โสรัจจกิจ จิตตภิบาลเวชบุคคลกรุงเทพฯ และ นายแพทย์คำณวน อึ้งชูศักดิ์ ประธานเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย พร้อมกับสมาชิก ได้มีการตกลงที่จะพัฒนาโครงการดังกล่าว ในการนำเทคโนโลยีในด้านต่างๆมาใช้เพื่อให้สามารถให้บริการ ให้การปรึกษาในเรื่องสุขภาพได้ กว้างขวางมากขึ้น และได้ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเรื่องศึกษาแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปได้ต่อไป ..